



# ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073-631033,38 โทรสาร 073-631034

Email : cpt\_1@ldd.go.th / www.pikunthong.com

ข่าวที่ 200/62

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ



วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยัง ภาควิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ นางสาวอุศนีย์ ฐูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวเบญจพร

ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสาวหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ฝ้าฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชดำริ และทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยพื้นเมืองภาคใต้และความก้าวหน้าของโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชดำริ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ดำเนินการสำรวจ รวบรวมพันธุ์กล้วยหายากที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง และจัดทำแปลงปลูกรวบรวมพันธุ์กล้วยดังกล่าวให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยหายากในพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสายพันธุ์กล้วยที่รวบรวมได้มีทั้งหมด 36 พันธุ์ และสามารถจำแนกกลุ่มตามพันธุ์กรรมได้ 5 กลุ่ม และพันธุ์กล้วยที่งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้รวบรวมไว้มีพันธุ์กล้วยที่เป็นชนิดเดียวกันกับพันธุ์กล้วยที่มีอยู่ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มี 6 สายพันธุ์ ได้แก่ กล้วยลือมะมะนิ กล้วยตานี กล้วยนมสาว กล้วยหอมทอง กล้วยตะเภา และกล้วยร้อยหัว



จากนั้นนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยเริ่มจัดทำโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการจัดแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในพื้นที่ 42.35 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่บริเวณสวนยางเขาสำนัก 5.35 ไร่ และพื้นที่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 37 ไร่ มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ คืองานพัฒนาที่ดิน งานวิชาการเกษตร และงานส่งเสริมการเกษตร ชนิดพืชที่นำมาผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ได้จากการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกพืชผักพืชไร่ บนพื้นที่ว่างบริเวณบ้าน ปลูกในพื้นที่นาหลังฤดูการเก็บเกี่ยว และปลูกในพื้นที่ระหว่างแถว ยางพาราปลูกใหม่ พืชผักที่นิยมปลูก ได้แก่ แตงกวา บวบเหลี่ยม พริกหยวก ถั่วฝักยาว ถั่วพู น้ำเต้า พริกชี้ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน ถั่วหรั่ง มันขี้หนู มะเขือเปราะ และฟักแฟง จึงได้คัดเลือกพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกมาผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในช่วงที่เกิดภัยแล้งหรือน้ำท่วม

ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ และหากปีใดไม่มีเหตุการณ์วิกฤตเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ก็ได้ดำเนินการสนับสนุนให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ หรือเกษตรกรทั่วไปที่มีความต้องการนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป จากนั้นนายสมคิด พรหมเจริญ ประธานสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ และกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต่อจากนั้นประทับรถทรงพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังงานปศุสัตว์ ทอดพระเนตรนิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานในปี 2562 ดังนี้ คือ 1) งานทดลอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการทดลองเลี้ยงพันธุ์ไก่ไข่ โดยได้รับการสนับสนุนไข่ไก่พันธุ์ลูกผสมโรดไอส์แลนด์เรด (พ่อ) กับไก่พันธุ์ไทยบาร์ (แม่) จากศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด้านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 จำนวน 320 ฟอง มาทำการฟักในตู้อบ จากนั้นดำเนินการเลี้ยงเพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโต



และสมรรถภาพ การให้ ผลผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีกรบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของไก่ไข่ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาต่อไป 2) งานผลิต ได้ทำการผลิตไก่ลูกผสมระหว่าง พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (พ่อ) และ ไก่พันธุ์ไทยบาร์ (แม่) ในปีงบประมาณ 2562 และได้เตรียมพื้นที่และกิจการเพื่อรองรับงานผลิตไก่ไข่ 3) งานส่งเสริมขยายผล ดำเนินการส่งเสริมพันธุ์ไก่ไข่ให้แก่พื้นที่เป้าหมาย โดยในระยะแรกจะนำร่องส่งเสริมในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 29 แห่ง พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ หมู่บ้าน พื้นที่ศูนย์สาขา 4 ศูนย์สาขา

และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ 8 โครงการ จากนั้นทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมแก้ไขพระราชทาน  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์



นางสาวกฤษเป็ย กุจิ รายงาน